

คอร์ส ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียน EP/INTER ม.ต้น

เปิดจอง 24 เม.ย. 61



" ก่อนหน้าที่จะมาเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่ ผมใช้วิธีค้นค้น เดาเดา เวลาเลือกคำตอบ หลังจากทีเรียนกับครูพี่ทำให้ผมรู้หลักไวยากรณ์ที่ถูกต้อง มีลำดับขั้นตอนในการเขียนที่ดีเยี่ยม ผมขอขอบคุณครูพี่ ที่ทำให้ผมสามารถสอบผ่านเข้าศึกษาต่อในโครงการ EPTS ของสาขาศึกษาปริญญ์ได้ในที่สุดครับ ผมจะตั้งใจนำความรู้ที่ครูพี่สอนไปใช้ในอนาคตรับ ขอขอบคุณครูพี่มากเลยครับ ที่ทำให้ความฝันของผมเป็นจริง " **ด.ช. อธิพัฒน์ เอี่ยมผ่องใส (น้องบวม)**



" เรียนกับครูพี่ได้ประโยชน์มากค่ะ เพราะว่าได้เรียนรู้คำศัพท์ เฉพาะทางที่นำมาใช้ในชีวิตจริง และในการเขียนเรียงความได้ รวมถึงยังมีเทคนิคอีกมากมาย และมีความเป็นกันเอง มากๆเลยคะ " **ด.ญ. จิตภา โพรธกานนท์ (น้องน้ำขิง) นร ม3 EP ปทุมวัน เกรด 3.90**

" **Lessen your weakness. Fill up your strength. Whether it's grammar, writing, speaking, or reading, he's the best!**

ด.ช. เมธาสิทธิ์ รัตนคุณชัย (น้องคุณหมิง) นร ม2 EP ปทุมวัน เกรด 3.97



" เรียนกับครูพี่มาตั้งแต่ในแล้วค่ะ ครูนี้อธิบายการสอนที่เป็นระบบดีมาก ทำให้หนูมีพื้นฐานแกรมม่าที่ดี สามารถทำข้อสอบหลายๆได้ มีให้ฝึกเขียน passage ตลอด ทำให้เราชินกับ writing ซึ่งหนูสามารถนำมาใช้ในการสอบห้อง gifted รวมถึงทำงานเขียนต่างๆ ได้คะ " **น.ส. ทิพย์มล ณะประเสริฐกุล (น้องบัว) สอบติด เตรียมอุดมศึกษา(ฝรั่งเศส) gifted ภาษาอังกฤษ**



" หลังจากทีหนูเรียนคอร์ส writing กับครูพี่ ทำให้หนูเข้าใจหลักการเขียน การใช้คำเชื่อมและเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆ ซึ่งช่วยให้หนูพัฒนาทักษะการเขียนขึ้น มากๆเลยคะ หนูขอขอบคุณครูพี่มากๆคะ " **ด.ญ. ญานธิชญา เอียววงษ์เจริญ (น้องกระป๋อง) ได้รับรางวัลชนะเลิศ เหรียญทอง การแข่งขันภาษาอังกฤษเพชรยอดมงกุฎ ครั้งที่ ๑๒ (๒๕๖๐) ถ้วยรางวัลพระราชทาน ระดับชั้น ป.4-6**



คอร์สติวภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียน EP/INTER

ติวเนื้อหาล่วงหน้าก่อนเรียน ทบทวน ช่วยแนะแนว/สอนการบ้าน ปฎิบัติงานให้ เทรนให้น้อง ๆ สามารถทำตรงงานต่างๆได้เอง หรือ พรีเซนต์ให้ได้คะแนนดี ตลอดจนถึงข้อสอบให้เสริมทักษะ ฟัง พูด อ่าน เขียน เพื่อให้คุ้นเคยกับระบบการเรียน และ กับภาษาอังกฤษยิ่งขึ้น สามารถประยุกต์ใช้กับวิชาอื่นที่ต้องอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ

บรรยากาศเน้นการสอนสดและอธิบายเป็นภาษาอังกฤษ 75% ภาษาไทย 25% จนกว่าน้อง ๆ จะสามารถใช้ภาษาอังกฤษได้เต็ม 100

คอร์ส	รหัสคอร์ส	วันเรียน	เวลาเรียน	วันเริ่ม-สิ้นสุด	ค่าเรียน
ภาษาอังกฤษ EP/INTER	FB6111	อาทิตย์	15.00-16.45 น.	10 มิ.ย. - 9 ก.ย.61	6,500

หยุดเรียนวันเสาร์ที่ 27-30 ก.ค.2561

รายละเอียดคอร์ส สามารถสอบถามได้ที่เจ้าหน้าที่หรือเข้าชมในเวปไซต์ www.positive-learning.in.th

โรงเรียนกวดวิชา POSITIVE LEARNING ห้อง 204-206 อาคารสยามกิตติ ชั้น 2 เลขที่ 448

ก.พระราม 1 แขวงปทุมวัน เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330, โทร 02-252-1801-2, 080-297-4747

ID LINE : @positivelearning